

ที่ GENCO 015/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งการขายหุ้นและกิจการ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด (“GMC”) กล่าวคือ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน GMC จำนวน 8,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMC ให้แก่ บริษัท มิลเลียน อว จำกัด ในราคาทั้งสิ้น 6,151,000 บาท (“การเข้าทำรายการ”) โดยการเข้าทำรายการฯ จะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย GMC ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท มิลเลียน อว จำกัด ซึ่งจะจัดทำร่วมกันต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	บริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้นสามัญของ GMC ให้แก่บริษัท มิลเลียน อว จำกัด ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ และบริษัท มิลเลียน อว จำกัด คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 หรือวันอื่นใดตามที่บริษัทฯ และบริษัท มิลเลียน อว จำกัด จะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าสินทรัพย์ในวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	
ผู้ขาย	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	บริษัท มิลเลียน อว จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	ผู้ขายและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันอันจะทำให้การเข้าทำรายการฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป	
ชื่อบริษัท	บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทุนจดทะเบียน	มีทุนจดทะเบียนจำนวน 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GMC ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้ GMC ลดทุนจำนวน 27,000,000 บาท โดยลดจำนวนหุ้นลง 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะจดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2568

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป (ต่อ)	
ทุนชำระแล้ว	มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
มูลค่าสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่า และเงื่อนไขในการชำระราคา	
จำนวนหุ้นที่ขาย	หุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดใน GMC จำนวน 8,999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ GMC
ราคาซื้อขาย และการกำหนดราคา	ราคาทั้งสิ้น 6,151,000 บาท การกำหนดราคาเป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ โดยคำนึงถึงวิธีที่เหมาะสม สามารถสะท้อนลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะการแข่งขัน และลักษณะการดำเนินงานตลอดจนศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF)
วิธีการชำระราคา/เงื่อนไข	ชำระเป็นเงินสด/เงินโอน ณ วันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
วัตถุประสงค์ในการขาย	เนื่องจากธุรกิจการ ผลิตหน้ากาก และโรงกัญชา ไม่มีการประกอบกิจการใด และยังมีแผนที่จะดำเนินงานต่อไป แต่ยังมีทรัพย์สินที่ด้อยค่าทางบัญชีอยู่บางรายการ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มูลค่าทางตลาดลดลงไปเรื่อย ๆ อีกทั้ง การเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ เช่น บุคลากร และเงินลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมีความคุ้มค่า และประโยชน์มากกว่า

รายการดังกล่าวนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้น สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ